



กรมตำรวจ

บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ

สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามอำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพฯ

นายสง่า ทิพย์วัฒน์

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

เป็น พยาน

คดีระหว่าง

พ.ต.ท. วิเชียร วัฒนศิริ ผู้กล่าวหา
ศาลากลางจังหวัด อ. พนม พนังทิวา ผู้ต้องหา

ไม่ได้นำบัตรประชาชนติด
ตัวมา จึงบันทึกไว้

ต่อหน้า

พ.ต.ท. อูโร สีสุโรย์
สวส. สน. ชนะสงคราม

พ.ต.ท.
สวส. สน. ชนะสงคราม
๑ ธันวาคม ๒๕๑๕

สอบสวนที่ สน. ชนะสงคราม

ชื่อ นายสง่า ทิพย์วัฒน์ อายุ ๓๕ ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ
มีเบียดหัวคหรือมีบ้านเห็นหรือมีบ้านอายุ ให้ลงตามประเภทรับ)

รับจ้าง ทำอย่างอยู่ที่บริษัทดาวสยาม โทร. ๒๒๒๓๒๒๒

ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๒๔๑๒ หมู่ที่ - ตำบล สามเสนใน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ถนนดินแดง ชื่อกำนัน ไกลเคียงโบสถ์แม่พระ

อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ

ชื่อบิดา นายณิน ทิพย์วัฒน์ ชื่อกมารดา นางสาวณาน ทิพย์วัฒน์

เกี่ยวข้องกับอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี่ยวข้องกับ

ขอให้ถ้อยคำว่า ข้าพสาบานตนแล้วขอให้การควมสัตย์จริงดังต่อไปนี้
ข้าพ มีภูมิลำเนาตั้งกล่าวข้างตน ประกอบอาชีพทำงานอยู่ที่บริษัท
ดาวสยาม ซึ่งเป็นบริษัทพิมพ์หนังสือพิมพ์รายวันชื่อ ดาวสยาม ออกจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร
ข้าพ ทำงานในหน้าที่ช่างภาพ มีหน้าที่ไปถ่ายภาพในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับคดีอาญาต่าง ๆ เมื่อข้าพ ถ่ายภาพแล้ว ข้าพ ก็จะนำฟิล์มมาให้กับเจ้า
หน้าที่ห้องมืดทำการล้างฟิล์มอัดรูปถ่ายที่ข้าพ ได้ไปทำการถ่ายมา ส่วนภาพใหญ่จะ
ลงเป็นภาพในหนังสือพิมพ์นั้น เป็นเรื่องของกองบรรณาธิการที่จะคัดเลือกภาพถ่าย ข้าพ
เริ่มทำงานเวลา ๐๘.๐๐ น. เลิกงาน ๑๕.๐๐ น. บางครั้งก็เข้าเวรทำงานตลอด
วันก็มี

เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๑๕ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ทางศูนย์กลางนิสิต



นักศึกษา แห่งประเทศไทย ได้เปิดอภิปรายที่สนามหลวง เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการให้
พระภิกษุอนันตม กิตติขจร ออกนอกประเทศและเร่งรัดให้รัฐบาลจับกุมฆาตกร สองศพที่จังหวัดนคร
ปฐมไพโคโดยเร็ว ซึ่งในวันดังกล่าวนี้ ข้าฯ ไม่ได้ไปทำการถ่ายภาพในเหตุการณ์ชุมนุมแต่อย่าง
ใด เนื่องจากเป็นข่าวทางการเมือง จึงมีช่างภาพข่าวการเมืองไปทำข่าวถ่ายอยู่แล้ว

ต่อมาวันที่ ๕ ต.ค.๖๔ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ข้าฯ ได้รับคำสั่งจากกองบรรณา
ธิการให้ไปทำการถ่ายภาพที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากมีผู้มาต่อต้านการชุมนุมของศูนย์
กลางนิสิต ฯ ในลักษณะเคียดแค้นที่ทางศูนย์กลางนิสิต ฯ ได้จัดให้มีการแสดงการแขวนคอคน
ซึ่งถูกแขวนคอได้มีการคบแต่งใบหน้าเหมือน รอยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ และต่อ
ต้านการปลุกระดมของศูนย์กลางนิสิต ฯ ที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นในบ้านเมือง ข้าฯ ได้พร้อม
ควมนายพล วัลลภ ผู้สื่อข่าวได้พากันไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อข้าฯ ไปถึง ขณะนั้น
เป็นเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ข้าฯ ก็ได้เห็นมีประชาชนกลุ่มผู้รักชาติ ต่างพากันร้องตะโกนคำ
ขวัญสลับปลั๊กของนักศึกษาของศูนย์กลางนิสิต ฯ ดังกล่าวข้างต้น ทางด้านหอประชุมใหญ่ มธ.
ประมาณ ๒๐๐๐ คน และต่อมาได้มีประชาชนซึ่งไม่ทราบเป็นใคร ก็ได้ทำการเผาแผนป้ายไปส
เตอร์ต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่แถวแนวรั้วของ มธ. ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พยายามห้ามปราม แต่ไม่
สามารถจะต้านคลื่นฝูงชนที่กำลังคุมแค้นการกระทำของศูนย์กลางนิสิต ฯ ได้ และฝูงชนก็พยายาม
จะพากันบุกเข้าไปใน มธ. ซึ่งประตูใหญ่ ทางเข้านอก หอประชุมใหญ่ มธ. ปิดอยู่ เจ้าหน้าที่
ที่ตำรวจก็พยายามกันฝูงชนไม่ให้หลวงซ่าเข้าไปใน มธ.

ในระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ข้าฯ ก็ได้ทำการถ่ายภาพเหตุการณ์ที่พบ
เห็น

ต่อมาเวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น. ของวันที่ ๖ ต.ค.๖๔ ขณะนั้นข้าฯ ก็ยังสังเกตเห็น
การชุมนุมบริเวณหน้าประตูทางเข้านอกด้านหอประชุมใหญ่ ฝูงชนก็เพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวน
๔๐๐๐ - ๕๐๐๐ คนต่างก็พากันบุกเข้าไป ได้มีการปั่นรั้ว มธ. ทันทีนั้นข้าฯ ได้ยินเสียงปืน
ดังมาจากทางหอประชุมใหญ่หลายนัดประมาณ ไม่ถูก ในลักษณะยิงชุกมากกว่า เนื่องจากไม่เห็น
ใครได้รับบาดเจ็บ ฝูงชนก็พากันถอยหล่นหลอบไปที่สนามหลวง ไปทางด้านหอพิพิธภัณฑสถาน
ต่อจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังออกมาจากทางด้านหอประชุมใหญ่ เป็นระยะตลอดเวลาในขณะที่ฝูง
ชนจะพากันบุกเข้าไป เมื่อได้ยินเสียงปืนก็พากันถอยออกมา และในระยะหลัง ๆ นี้ข้าฯ ได้ยิน
เสียงปืนดังมาจากทางด้านฝูงชนยิงโต้ตอบบ้างเป็นระยะเหมือนกัน แต่ใครจะเป็นคนยิงข้าฯ
ไม่เห็น ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ใช้เครื่องฟุ้งขยายเสียงรื้อรื้อห้ามปรามประชาชน
และผู้ที่อยู่ภายใน มธ. ให้หยุดยุติการต่อสู้ แต่ไม่มีใครฟัง ต่อมาข้าฯ ก็เห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นายต่าง ๆ ได้พากันมาสมทบรักษาการณ์มากขึ้นและพยายามจะป้องกันไม่ให้ประชาชนบุกเข้า
ไปใน มธ. เพราะหากบุกเข้าไปแล้วก็จะถูกคนร้ายทางด้านหอประชุมใหญ่ยิงตายเป็นจำนวน
มาก

ต่อมาเวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. ขณะนั้นข้าฯ ยังอยู่ที่บริเวณหน้าประตู ได้เห็น
ใครไม่ทราบ แต่ผู้เกี่ยวข้องได้ขับรถเมลสีเหลืองพุ่งเข้าชนประตูใหญ่ ข้าฯ ก็ได้ทำการถ่ายภาพไว้

Handwritten signature or name in the right margin.

ในต่อคำให้การ ของนายสง่า ศิษย์วัน พยาน และอีก ๒
และในเวลาใกล้เคียงกันข้า ก็เห็นมีผู้ขับรถยนต์คันหนึ่งไต่ขึ้นรถเมลตามเข้าไป ในจังหวัด
เกี่ยวกับฝูงชนที่ไต่พากันวิ่งตามหลังรถเมลเข้าไปแล้วไต่พากันไปหลบอยู่ทางด้านหลังตึกคณะ
นิติศาสตร์และทางด้านข้างกำแพงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไปจอดอยู่ที่ด้านข้างตึก
คณะนิติศาสตร์ ข้า เห็นตั้งนั้นจึงไต่ติดตามเข้าไปด้วยเพื่อหาภาพถ่าย ในระหว่างนั้นข้า
ก็ไต่เห็นฝูงชนที่เข้าไปไต่ไต่อาวูบเป็นยิง ไต่ตอบกับพวกที่หลบอยู่ตามมุมตึกและตัวตึกของ มธ.
ตลอดระยะเวลา ในช่วงนี้เป็นช่วงขุลมุนจุกจุก ฝูงชนที่ไต่อาวูบเป็นยิง ซึ่งข้า เห็นแต่จำ
หน้าไม่ไต่ ข้า ก็ไต่ทำการถ่ายภาพเหตุการณ์ที่พบเห็นไว้

ต่อมาเวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. ข้า ก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยไต่พากัน
เข้าไปใน มธ. และไต่ถูกพวกที่อยู่ตามตัวตึกต่าง ๆ ไต่อาวูบเป็นยิง เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไต่
ไต่อาวูบเป็นยิง ไต่ตอบเพื่อป้องกันชีวิต ในระหว่างเหตุการณ์นั้นข้า ก็ไต่ทำการถ่ายภาพไว้
ข้า ไต่อยู่ใน มธ. จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ ๐๔.๔๐ น. การต่อสู้ภายใน มธ.
ก็ยุติ เห็นพวกนักศึกษาประชาชนที่อยู่ตามตัวตึกและต่าง ๆ ก็พากันออกมารวมตัวที่บริเวณ
สนามฟุตบอล เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไต่ทำการจับกุมตัวไว้ทั้งหมดประมาณ ๓๐๐๐ คนเศษ
จากนั้นข้า ก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใหญ่ถูกจับขึ้นรถเมล ๗/ และพาไปควบคุมที่ไต่ซึ่งในขณะ
นั้นข้า ไม่ทราบ

ในระหว่างที่ข้า เข้าไปใน มธ. ก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
และประชาชนถูกยิงได้รับบาดเจ็บหลายคนซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับข้า ๆ จึงไต่ทำการถ่ายภาพไว้
ส่วนคนร้ายที่อยู่ใน มธ. ไต่อาวูบเป็นยิงประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกยิงตายนั้น ข้า
ไม่เห็นผู้ไต่ไต่อาวูบเป็นยิง เพราะขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากและประชาชนไต่ไต่อาวูบ
เป็นยิงไต่ตอบ จึงไม่ทราบว่าถูกอาวูบเป็นยิงของผู้ไต่ถึงแก่ความตาย

ในระหว่างเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างตน ข้า ไต่ทำการถ่ายภาพไว้ตลอดทุกกระบวน
ตลอดจนกระทั่งขณะที่พวกนักศึกษาที่ถูกจับและถูกพาออกมามากนอก มธ. ไต่ถูกประชาชนรวม
ประชาทัณฑ์

พนักงานสอบสวนไต่ไต่ข้า ภาพถ่ายหมายเลข ๑ ข้า ดูแล้วขอยืนยันว่า ข้า
เห็นผู้ถ่ายภาพดังกล่าวจริง รายละเอียดปรากฏในบันทึกการถ่ายภาพที่ข้า ไต่เซ็นชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานแล้ว

และพนักงานสอบสวนไต่ไต่ข้า ภาพถ่ายหมายเลข ๒ ข้า ดูแล้ว ขอยืนยันว่า
ข้า เป็นผู้ถ่ายรูปดังกล่าวนี้จริง รายละเอียดปรากฏในบันทึกการถ่ายภาพที่ข้า ไต่เซ็น
ชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้ว

ข้า ไม่เคยมีสาเหตุกับใครมาก่อน ส่วนนายสุธรรม แสงประทุม เลขาธิการ
ศูนย์กลางนิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย กับพวก ข้า ก็ไม่เคยรู้จักหรือพูดคุยกันมาก่อน
อ่านให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้อง

สงขอ " พ.ศ.ศ. พยาน
สอบสวน พิมพ์ ดน
ก. ๓-๓. ๖๗